



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
26 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สื่อที่นำเสนอ : ผวก.ออนไลน์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ข่าวสด, สปริงนิวส์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า มีการยกเลิกไฟล์ทจากอุ้งแล้ว สนามบินจะตั้งเครื่องตรวจคนไข้ ที่ GATE ของไฟล์ทนี้หาสรรครีมาทำไม ทำให้โลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ส่วนทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็ก #รัฐบาลเฮงซวย พร้อมวิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของรัฐบาล ทั้งเรื่องฝุ่นและการป้องกันไวรัส รวมทั้งติดแฮชแท็ก #ไวรัสโคโรนา ด้วย นอกจากนี้ รมว.สร.ยังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า กรณีมีการส่งต่อข้อความว่า เชื้อไวรัสตัวใหม่จากอุ้งชื่อ H3N2 ได้ระบาดมาถึงเชียงใหม่แล้ว เป็นข้อมูลเท็จ ไม่ควรส่งต่อให้เกิดความเข้าใจผิด สร.ยังควบคุมสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาจากอุ้งได้เป็นอย่างดี ที่ควบคุมไม่ได้คือการปล่อยเพกนิวส์ ทำให้ผู้คนตื่นตระหนก ขอให้ฟังข้อมูลจากสร.ทีเดียว

สื่อที่นำเสนอ : ผวก.ออนไลน์, มติชน, เว็บไซต์สนุก, workpointnews

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ยืนยันว่า ประเทศไทยยังควบคุมสถานการณ์ได้ ให้ สร.และกรมควบคุมโรคแถลงข่าวทุกวัน ไม่มีปิดบัง ได้รวมผู้เชี่ยวชาญเรื่องการระบาดทั้งแพทย์ในราชการและเกษียณแล้ว ซึ่งทุ่มเทเพื่อควบคุมเรื่องการระบาดได้เป็นอย่างดี ไม่ควรตำหนิ หรือพูดบั่นทอนกำลังใจ หรือแนะนำอะไร ได้สั่งการให้ติดตั้งเครื่องสแกนอุณหภูมิผู้โดยสารที่สนามบินที่ต้องรองรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง สำหรับประชาชนขอให้ใช้ชีวิตปกติ กินร้อนช้อนกลางล้างมือ ให้เป็นนิสัย อย่าให้คนอื่นจามใส่ ไม่ไปที่แออัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, thebangkokinsight, บ้านเมืองออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, mcot, เดลินิวส์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ขอให้ประชาชนรับข่าวสารจากสร. ขณะนี้ไม่มีสายการบินบินตรงจากเมืองอุ้งมาไทย ยืนยันไม่ได้ยกเลิกระบบการคัดกรองที่ท่าอากาศยาน แต่ย้ายไปคัดกรองตั้งแต่ประตูเครื่องบินของสายการบินที่มาจากเมืองรอบๆ เมืองอุ้งแทน ส่วนข้อเสนอประกาศยกระดับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ฯ เป็นโรคอันตราย ในเมืองไทย ยังไม่มีการระบาดจากคนสู่คนและองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : thebangkokinsight

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แนะนำวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์เดลินิวส์, thaipbs, เว็บไซต์สยามรัฐ, mcot, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า

-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เตรียมเรียกประชุมผู้บริหาร 3 กระทรวง ประกอบด้วย ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม ก.ท่องเที่ยวฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 26 ม.ค. เวลา 13.30 น. เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ในประเทศไทย ณ ก.สาธารณสุข ก่อนจัดทำมาตรการนำเสนอที่ประชุม ครม. ในวันอังคารที่ 28 ม.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, workpointnews, เว็บไซต์ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า

-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นายกฯ สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยก.การท่องเที่ยวฯ เตรียม 3 มาตรการ 1.แจ้งผู้ประกอบการปชส.ให้นักท่องเที่ยวป้องกันตัว 2.เชิญผู้ประกอบการหรือวันที่ 27 ม.ค. 3.สำรวจข้อมูลคนไทยที่ไปเมืองอุ้งเพื่อหาแนวทางป้องกัน

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, mcot, js100, เว็บไซต์คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแชนนัล, prachathai, มติชนออนไลน์, สยามรัฐออนไลน์, แนวหน้า, ข่าวสด, บางกอกโพสต์, ไทยรัฐ

-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่จากสร. ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง และ สตม. นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าฝากและใบหุ มาตรวจแสกนเพื่อคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเบื้องต้น สำหรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสนามบินเชียงใหม่ พร้อมให้ผู้โดยสารล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเดินเข้าพื้นที่ปรับกระเป๋าในจุดผู้โดยสารขาเข้า ฝ้าระวาง 3 ไฟล์ทบินจากกวางโจว ให้จอดหลุมจอดที่กำหนด และใช้มาตรการฝ้าระวางชั้นสูงสุด 3 ชั้นตอน คือ ให้ผู้โดยสารเดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน หากพบว่ามีไข้จะถูกส่งตัวเข้าห้องกักกัน ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ และเครื่องวัดไข้ทางช่องหูตรวจซ้ำอีก ร่วมกับการซักประวัติ และรายละเอียดต่างๆ หากพบว่ามีอาการต้องสงสัยจะส่งตัวไปที่สถาบันบำราศนราดูร

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : nationweek, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์kapook, thebangkokinsight, เว็บไซต์คมชัดลึก, สำนักข่าวอิศรา, สยามรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย การประกาศว่าไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้รอการแถลงอย่างเป็นทางการจาก สธ. ซึ่งการแถลงยืนยันต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ 1.อาการทางคลินิก 2.ข้อมูลทางระบาด และ 3.ผลแล็บ กรณีผู้ป่วยที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค ได้นำผู้เข้าห้องแยกโรคความดันลบตามปกติ และเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องแล็บ ยังไม่ยืนยัน สรุปรณ วันที่ 25 ม.ค. พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในไทย 4 ราย มีผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การสอบสวนมากกว่า 20 ราย กระจายทั้งรพ.รัฐบาล รพ.เอกชน และอยู่ในกทม. และต่างจังหวัด</p> <p>-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศจีนประกาศให้ 13 พื้นที่เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก ดังนั้นจะปรับเพิ่มมาตรการตามสถานการณ์ หากพบผู้ป่วยสงสัยเข้ามารักษาจะดูว่ามีอาการทางเดินหายใจ คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เมื่อคัดกรองได้จะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูง 2 แห่ง ใช้เวลา 24 ชม. จึงจะทราบผล พื้นที่ต่างๆ ที่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอาจมีการสื่อสารเร็วเกินไปทำให้เกิดการเข้าใจผิด เพราะที่ผ่านมามีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 50 กว่าราย เป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพียง 4 ราย และอีก 1 รายที่ รพ.ราชวิถี ส่วนใหญ่พบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือเป็นการป่วยจากเชื้ออื่นๆ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, mcof, เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยรัฐออนไลน์, ข่าวสด, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งศูนย์ EOC เพื่อรวบรวมข้อมูล ติดตามประเมินสถานการณ์ทุกวัน โดยผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ เผย ได้รับรายงานจากสสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า พบนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนวัย 73 ปี เป็นบุคลากรทางการแพทย์จากเมืองอู่ฮั่น ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้เก็บตัวอย่างส่งให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาเชื้อแล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวหญิงอีก 2 คน ยังไม่พบอาการป่วย โดย 1 ราย เดินทางไปท่องเที่ยวต่อที่กรุงเทพฯ ส่วนอีก 1 ราย ยังอยู่ที่ อ.หัวหิน ขณะเดียวกันประสานให้ติดตามตัวชายคนขับรถแท็กซี่ที่รับนักท่องเที่ยวทั้งหมดมาจากสนามบินมายังอ.หัวหิน หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์ทันที ด้านสธ.ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เนื่องจากตามกระบวนการต้องมีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานอย่างน้อย 2 แห่ง และผ่านการยืนยันจากที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.สธ พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.ภูเก็ต และนพ.เฉลิมพล สุคนธ์ผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมแถลงผลการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายต้องสอบสวนโรคทั้งหมด 12 ราย 8 รายผลเป็นลบ อนุญาตกลับที่พักแล้ว เหลือที่พักรักษาอยู่ที่รพ.วชิระภูเก็ต 2 ราย รพ.ป่าตอง 1 ราย และรพ.ถลาง 1 ราย จะทราบผลเร็วๆ นี้ คาดว่าน่าจะเป็นลบเช่นเดียวกัน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, thebangkokinsight, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สสจ.เชียงใหม่ ระบุ ผู้ป่วยต้องสงสัยเด็กชายชาวจีนวัย 9 ขวบ ต้องรอผลตรวจยืนยัน 1-2 วันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังพบผู้ป่วยสงสัย 1 ราย เป็นหญิงชาวจีนอายุ 38 ปี รักษาที่รพ.แมคคอร์มิค และส่งตัวไปรพ.มหาราชชนนครเชียงใหม่ มีการเก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจคาดว่าอีก 1-2 วันจะทราบผล</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สนุก</p> <p>-เสนอข่าว มีรายงานว่า รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ กักตัวผู้ป่วยต้องสงสัยอาจติดเชื้อ 2 ราย และ 1 รายรอการวินิจฉัย หนึ่งในนี้เป็นนศ.ชาวอุทัยธานีที่ไปเที่ยงเมืองอู่ฮั่นและกลับมาประเทศไทย</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : thebangkokinsight, เว็บไซต์กระปุก</p> <p>-เสนอข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์รพ.สวรรค์ประชารักษ์ แจ้งว่า ขณะนี้ มีผู้ป่วยอยู่ในขั้นสอบสวนโรค 3 ราย เป็นชายไทยอายุ 24 ปี หญิงไทยอายุ 31 ปี และ ชายไทยอายุ 35 ปี โดย 2 รายแรกได้ส่งตรวจเชื้อที่ห้องปฏิบัติการศูนย์โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย สถาบันบำราศนราดูร และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คาดทราบผลใน 48 ชม. ส่วนรายที่ 3 รอส่งเอกซเรย์</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เผยแพร่อินโฟกราฟฟิค 5 วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา ดังนี้ 1.ล้างมือ 2.ปิดปาก ปิดจมูก เวลา ไอ จาม 3.หลีกเลี่ยงและสัมผัสผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ 4.ปรุงอาหารเนื้อสัตว์และไขสุกด้วยความร้อน และ 5.สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสสัตว์ป่ามีชีวิตและสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว เพจกรมควบคุมโรค ย้ำ ยังใช้มาตรการคัดกรองเข้มที่สนามบินทุกเที่ยวบิน เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีชาวเน็ตคอมเมนต์ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เนชั่นทีวี, เว็บไซต์แนวหน้า, ผจก.ออนไลน์, mcof, new1005</p> <p>-เสนอข่าว เพจกรมควบคุมโรค โพสต์ข้อความเชิญชวนสมัครเป็นล่ามภาษาจีน ประจำที่จุดคัดกรองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดอนเมือง และอุตะเถา ค่าตอบแบบเหมาวันละ 5,000 บาท หรือแบบรายชั่วโมง 400-600 บาท และทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้ป่วย และติดตามผู้สัมผัสผู้ร่วมกับทีมสอบสวนโรค ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ นนทบุรี หรืออาจจะไปต่างจังหวัดบ้าง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ศูนย์ข่าวแอฟฟิค -เสนอข่าว กระทรวงการต่างประเทศ เตือนคนไทยในเมืองอุ้ยอันเพิ่มการเฝ้าระวังสุขภาพ แต่ยังไม่มีความเสี่ยง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์ -เสนอข่าว นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า รัฐบาลยังรับมือกับไวรัสโคโรนาไม่พอ สิ่งที่ต้องทำโดยด่วนคือ จัดให้มีการประสานร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้แทน WHO ต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง กำหนดมาตรการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน ทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ปัญหาล่วงหน้า ควรสร้างทีมที่มีหน้าที่ชี้แจงให้ข้อมูล มีศูนย์ข้อมูลทำการชี้แจงอย่างเป็นระบบ มิฉะนั้นประชาชนจะสับสน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ kapook -เสนอข่าว นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย N95 แก้ปัญหาได้ทั้งฝุ่นและไวรัส และโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ลูกเรือการบินไทยมีความกังวลต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ส่งข้อความเข้ามาขอความช่วยเหลือ จึงได้ติดต่อปลัด สธ. ให้ดำเนินการช่วยเหลือแล้ว</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์ -เสนอข่าว เพจรถไฟฟ้ายูเอส โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ เจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในขบวนรถไฟฟ้ายูเอส เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : สปริงนิวส์ -เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ไวรัสโคโรนาชนิดนี้ไม่ต่างจากไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่หลังจากระบาดใหญ่ก็กลายเป็นไวรัสประจำถิ่น กลายเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งคนส่วนใหญ่เคยเป็นและมีภูมิอยู่บ้างแล้ว การระบาดใหญ่จึงลดลง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์ -เสนอข่าว รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เผยว่า ไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาด ความน่ากลัวอยู่ที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเชื้อดีพอ แต่หากพิจารณาจากการระบาดของโรคซาร์สและเมอร์สโควีซึ่งเป็นไวรัสโคโรนา สะท้อนว่า เชื้อไวรัสนี้มีความสามารถในการแพร่กระจาย ต้องติดตามใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงตรุษจีนที่มีการเดินทางมีความเสี่ยงการแพร่เชื้อ เชื้อมันระบบเฝ้าระวังประเทศไทย และจังหวัดที่มีเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงเข้มคัดกรอง วางระบบขนส่งเตรียมพร้อมรพ. และควรติดตามข่าวสารหรือข้อมูลที่นำเชื่อถือจากสธ.</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน -เสนอข่าว หมอชินเธีย หม่อง จากคลินิกแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก ระบุ เป็นห่วงชุมชนชาวจีนในฝั่งเมียนมาที่เดินทางไปมา ไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมามีระบบการดูแลอย่างไร</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐออนไลน์ -เสนอข่าว จ.ตาก มีชาวจีนเดินทางมาจำนวนมาก ทำให้ผู้ว่าฯ สั่งเข้มงวดเฝ้าระวัง ประชุมร่วมกับรพ.แม่สอด ด้านควบคุมโรค และสายการบินเอกชน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผจก.ออนไลน์, ข่าวช่องone, ข่าวสด -เสนอข่าว ทอท.เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้โดยสารตกค้าง ที่ CIP 5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร โทร. 0-2132-9950 หลังยกเลิกเที่ยวบินไปอุ้ยอันถึงวันที่ 8 ก.พ. เบื้องต้นคาดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว 2 หมื่นคน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์ -เสนอข่าว ท่าอากาศยานเชียงใหม่แจ้งยกเลิกเที่ยวบินจากเมืองอุ้ยอันทั้งขาเข้าและขาออก เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ตั้งแต่ 24 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook -เสนอข่าว นร.ไทยที่อยู่ในเมืองอุ้ยอัน โพสต์ภาพเมืองที่มีสภาพร้าง และติด #อุ้ยอันฉันทองรอด</p>	
<p>Fake new สื่อที่นำเสนอ : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม -เสนออินโฟกราฟฟิคต่อต้านข่าวปลอม กรณีมีการแชร์ข้อมูลว่ากรมควบคุมโรค หยุดใช้เครื่องตรวจวัดฯ ไวรัสโคโรนา หลังทางการอุ้ยอันสั่งปิดเมือง ว่า ข้อเท็จจริง สธ.ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กรมควบคุมโรคยืนยันว่าสธ.ไม่มีมาตรการหยุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามา และจะเริ่มการคัดกรองเที่ยวบินที่มาจากเมืองอื่นๆ ที่มีรายงานการระบาดด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ชัวร์ก่อนแชร์ เผยแพร่คลิป ชุด FACTSHEET : ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยตรวจสอบกับ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ ในประเด็นติดเชื้อแล้วเสียชีวิตทุกราย ? เทียบกับโรค SARS และ MERS ? ต้องใส่หน้ากากอนามัย ? แบบ N95 ป้องกันได้ไหม ?</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ MSN, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว มีข่าวลือทางสื่อโซเชียลจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง เตือนประชาชนในพื้นที่สามย่าน ว่า อุโมงค์สามย่านมิตรทาวน์มีนักท่องเที่ยวจีนป่วยและเป็นลมล้มไปท่ามกลางประชาชน คาดว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา ขอให้รักษาความสะอาด ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน โดยเวลาต่อมา หน่วยรักษาความปลอดภัยภายในอุโมงค์สามย่านมิตรทาวน์ยืนยันไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว และตรวจสอบไปยังสธ. ยืนยันตรงกันว่าไม่มีรายงานผู้ป่วยในลักษณะดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใด</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์MSN</p> <p>-เสนอข่าว มีการเผยแพร่ fakenew จากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Be girly things ระบุว่า ไวรัส H3N2 ถึงเชียงใหม่แล้ว ไวรัสตัวใหม่จากอุษัณมีความรุนแรงทำให้เสียชีวิตในเวลาอันสั้น ตรวจพบ 3 รายที่สนามบินเชียงใหม่ สธ.เตือนป้องกันโดยรักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือกลำคอ อย่าให้คอแห้ง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์สนุก</p> <p>-พาดหัวว่า ผลตรวจออกแล้วหญิงชาวจีนติดไวรัสโคโรนาอยู่ที่ 6 ที่หัวหิน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : thaipbs</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯสุรินทร์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ตามที่มีข่าวลือว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เข้ารับการรักษาที่รพ.สุรินทร์ ไม่เป็นความจริง ขณะนี้ จ.สุรินทร์ ยังไม่พบผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทางราชการเป็นหลัก โดยวันนี้ เวลา 08.30 น. รพ.จะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ techoffside, beartai</p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยจาก ม.จอห์น ฮอปกินส์ รวบรวมข้อมูลต้นทางจาก WHO เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และแสดงผลแบบเข้าใจได้ง่ายเผยแพร่ทางเว็บไซต์ gisanddata.maps.arcgis.com บอกทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต แยกจำนวนตามเมืองและประเทศที่พบ และอัปเดตอย่างเรียลไทม์</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ศ.หยวนกวีอภย หัย แพทย์ชาวฮ่องกงผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ กังวลว่า หากไม่มีมาตรการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อาจเพิ่มโอกาสที่เชื้อจะระบาดมากขึ้นได้ เนื่องจากผู้ติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการอย่างชัดเจน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เนชั่นทีวี</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทย์ของจีน เผยว่า มีความเป็นไปได้ที่โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจติดต่อทางตา หลังมีแพทย์ระบุว่าติดเชื้อเพราะไม่ได้สวมแว่นป้องกัน ซึ่งทั้งไข้หวัดใหญ่หรือไวรัสอื่นๆ ที่ระบาดผ่านทางเดินหายใจสามารถติดเชื้อผ่านทางดวงตาได้เช่นกันหากสัมผัสกับสารคัดหลั่ง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : สปริงนิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ไอเอ็นเอ็น, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สนุก, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์กระปุก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เหลียง อู่ตง อายุ 62 ปี แพทย์ประจำรพ.หูเป่ย์ ซินหัว เสียชีวิตหลังได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รวมเวลา 9 วันหลังติดเชื้อ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : สปริงนิวส์, thebangkokinsight, todayonline, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผจก.ออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, สำนักข่าวรอยเตอร์, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thaipbs, เชียงใหม่นิวส์, nationweekend, ข่าวสด, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p> <p>-เสนอข่าว ยอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาในจีน ขณะนี้มี 1,975 ราย และเสียชีวิตแล้ว 56 ราย ในจำนวนนี้อยู่ในชั้นวิกฤติ 324 ราย ทางการจีนปิดเมืองเพิ่มอีก 5 แห่งในมณฑลหูเป่ย์ รัฐบาลกลางจีนส่งทีมแพทย์ทหาร 450 นายไปช่วยเหลือ ส่วนยอดผู้ป่วยติดเชื้อนอกประเทศจีน ดังนี้ ไทย 5 คน ฮ่องกง 5 คน ออสเตรเลีย 4 คน มาเลเซีย 4 คน ญี่ปุ่น 3 คน ฝรั่งเศส 3 คน สิงคโปร์ 3 คน มาเก๊า 2 คน เกาหลีใต้ 2 คน สหรัฐฯ 2 คน เวียดนาม 2 คน เนปาล 1 คน ไต้หวัน 1 คน และแคนาดา 1 คน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : thaiquote</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์เสนอข่าว แพทย์สาวรายหนึ่งที่รพ.ในมณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน ถูกผู้ป่วยถ่มน้ำลายใส่หน้า เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขอเข้ารับการรักษา ทีมแพทย์และพยาบาลไม่เพียงพอ ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยไม่ทั่วถึง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : thaipbs</p> <p>-เสนอข่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและสาธารณสุขระหว่างประเทศในสหรัฐฯ เตือนองค์การอนามัยโลกประกาศให้การ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีน เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในประเทศอื่นๆ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ทีวีช่อง 3</p> <p>-เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าวัคซีนต้นแบบสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) อาจพร้อมสำหรับการทดสอบระยะแรกในคนในอีก 3 เดือน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวหากจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศจีน โดยระมัดระวังการติดต่อกับน้ำลาย การไอและจาม การป้องกันที่ดีที่สุดคือการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ 20 วินาที แต่ถ้าไม่มีให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย</p>	
<p>บทความ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์คัดข่าวกรองคน</p> <p>-เสนอว่า ไม่ค่อยมั่นใจรัฐบาลว่าจะรับมือไหวหรือไม่ แต่ยังไม่ใจ สธ. ในยุค นายอนุทิน ชาญวีร์กุล น่าจะเป็นที่หวังได้บ้าง ห่วงแต่ว่าเรื่องนี้กำลังกลายเป็นเรื่องระดับโลกไปแล้ว ไทยจะป้องกันอย่างไรถ้าติดจากคนสู่คนและกลายเป็นพันธุ์</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว วารสารวิชาการ ไซเอนซ์ ไชนา ไลฟ์ ไซเอนซ์ ดีพิมพ์ผลการศึกษานักวิจัยจากสถาบันปาสเตอร์ แห่งเซี่ยงไฮ้ และสถาบันวิจัยจีนอื่นๆ ที่พบว่า 2019-nCoV คล้ายคลึงกับซาร์ส ราวร้อยละ 70 และคล้ายคลึงกับเมอร์ส ราวร้อยละ 40 อยู่ในกลุ่มเบตาโคโรนาไวรัส แพร่อยู่ในสัตว์ป่า สัตว์ฟุ้ง และมนุษย์ มีโอกาสเป็นไปได้ที่เชื้อไวรัสโคโรนาเหล่านี้จะมีสายพันธุ์ร่วมกับไวรัสโคโรนา HKU9-1 ในค้างคาว</p> <p>-ศ.กว๋อ ไทเทา และคณะนักวิจัยด้านจุลชีววิทยาจาก ม.พิตต์สเบิร์ก สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์วิชาการ The Conversation ว่า ผลการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของไวรัสสายพันธุ์ใหม่และข้อมูลชีวภาพที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีความเป็นไปได้ที่เชื้อไวรัสจะมาจากงูพิษสายพันธุ์ที่พบในจีนมากที่สุด ได้แก่ งูสามเหลี่ยมใต้หวัน และงูเห่าจีน ซึ่งขายอยู่ในตลาดปลาหัวหนานของอุ๋ฮั่น สันนิษฐานว่าอาจเป็นสัตว์ตัวกลางที่ส่งต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากค้างคาวมาสู่คน เพราะงูมักล่าค้างคาวเป็นเหยื่อ และเชื้อ 2019-nCoV อาจแพร่ข้ามจากค้างคาวมายังงู ก่อนเป็นอาหารของมนุษย์ในตลาดสัตว์ป่าดังกล่าว</p>	
<p>ฝุ่นPM2.5</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. แนะนำให้พระสงฆ์ที่บิณฑบาต รวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ตักบาตรตอนเช้า สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 และขอเชิญชวนประชาชนทำบุญด้วยการถวายหน้ากากอนามัยแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อีกทาง หากมีข้อสงสัยหรือมีอาการผิดปกติจากการได้รับฝุ่น PM2.5 โทร.0-2354-4305 ต่อ 5213 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. หรือ 0-2354-4305 ต่อ 5121 ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, เนชั่นทีวี, ข่าวสด, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว รมว.มหาดไทย ขอทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยทำตามมาตรการของรัฐ ซึ่งสธ.ยืนยันว่าฝุ่น PM 2.5 หากเกินค่ามาตรฐานจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-กรมควบคุมมลพิษ รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ในกทม.และปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่วนต่างจังหวัด มีพื้นที่สีแดงที่ จ.แพร่ จ.ลำปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน 270 มคก./ลบ.ม. อบต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 239 มคก./ลบ.ม. และเทศบาล ต.บ้านตาล อ.ฮอด 222 คก./ลบ.ม.</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์, mcot, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ประชาชนร้อยละ 33.5 ระบุว่า ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ โดยร้อยละ 33.3 มีอาการไอ จาม มีน้ำมูก รองลงมา ร้อยละ 32.4 มีอาการหายใจไม่สะดวก/หายใจไม่ได้ไม่เต็มปอด และร้อยละ 18.2 มีอาการแสบตา ตาอักเสบ ตาแดง ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 51.5 เลือกวิธีป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับมาตรการที่ประชาชนร้อยละ 79.7 เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในช่วงนี้ได้ คือ สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง</p>	
<p>เอาผิดผู้ก่อเหตุวิวาทในรพ.</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.จิราวัฒน์ ศรีพัฒนสิทธิกร ผกก. สภ.เมืองสระแก้ว เปิดเผยกรณีคลิปญาติผู้ป่วยราว 10 คนยกพวกตีกันบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ว่า หลังเกิดเหตุตำรวจเรียกผู้ก่อเหตุทั้ง 10 คนมาดำเนินคดี โดยแจ้งข้อหาทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายกันในรพ. ทั้งหมดให้การรับสารภาพ พนักงานสอบสวนรีบสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดสระแก้ว พิพากษาให้ลงโทษจำคุกคนละ 2 เดือน โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 2 เดือนและให้ปรับคนละ 7,000 บาท</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นายสมใจ สุดจิตร เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาयाง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และเลขาธิการนุกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กล่าวถึงกรณีมีการขึ้นป้ายข้อความว่า "ไม่รับงานจาก 7 วิชาชีพ" "ไม่รับนโยบายที่เกินหน้าที่" "กลัวทับซ้อน กลัวก้าวล่วง" หน้ารพ.สต.หลายพื้นที่ ว่า เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ แสดงความอึดอัดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ เนื่องจากกฎหมายรองของ พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ถูกดองมากกว่า 2 ปี และถูก 7 สมาชิวิชาชีพคัดค้านเรื่องการบำบัดโรคเบื้องต้น ใช้อ้อยคำในเชิงว่าไม่มีความรู้หรือไม่ควรจะมีตัวตนเป็นการทำลายสัมพันธ์ภาพทางวิชาชีพ ซึ่งการคัดค้านของ 7 วิชาชีพมีตั้งแต่ขั้นตอนการแปรญัตติกฎหมายฉบับนี้ ปัจจุบันกฎหมายมีบังคับใช้แล้ว ทั้ง 7 วิชาชีพไม่มีสิทธิ์คัดค้านด้วยซ้ำ เพราะเรื่องนี้ต้องเป็นการให้ความเห็นของรมว.สธ. หากไม่เห็นชอบก็อาจตีกลับหรือส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก็ได้ มีเพียง 2 แนวทางนี้ แต่ก็ถูกคัดค้านและกองกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขก็ดองเรื่องไว้ไม่ยอมส่งให้รัฐมนตรีพิจารณา</p>	
<p>รพ.กระบี่พัฒนาระบบบริการ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอสู่ผู้สัมภาษณ์พิเศษ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.ร.พ.กระบี่ กล่าวถึงการใช้นวัตกรรมของสตาร์ทอัพเฮลท์เทค โดยนำ แอปพลิเคชัน Pharma Safe มาใช้เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้ถูกต้อง ปลอดภัยและเคร่งครัดมากขึ้น ส่วนด้านการป้องกันโรค ขณะนี้ห้องแยกโรคยังมีแค่ห้องเดียว ห้องผ่าตัดและไอซียูยังไม่เพียงพอ มีแผนลดความแออัดของผู้ป่วยนอกโดยใช้เทคโนโลยีเรื่องการลงทะเบียน ระบบคิว และการชั่งประวัติด้วยตัวเองผ่านมือถือ มีแอปพลิเคชันลงทะเบียนล่วงหน้า นอกจากนี้จะมีทีมใหม่ที่น่าผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้ท่อหายใจไปอยู่อาคารเดียวกันทดแทนห้องไอซียู ส่วนเรื่องห้องผ่าตัดกับห้องไอซียูหวังว่าจะได้งบก่อสร้างปี 2564</p>	

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

